

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนตรี แสนขวา	ประธานสภาฯ อบต.	มนตรี แสนขวา	
๒	นางดวงใจ คำภูนอก	รองประธานสภาฯ อบต.	ดวงใจ คำภูนอก	
๓	นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๑	เมธาวัฒน์ แก่นท้าว	
๔	นางละมัย ทรัพย์สมบัติ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๒	ละมัย ทรัพย์สมบัติ	
๕	นางสังเวียน โยธายุทธ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๓	สังเวียน โยธายุทธ	
๖	นายเพลิน แก้วขมภู	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๔	นายเพลิน แก้วขมภู	
๗	นางยุวดี ชนะพล	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๕	ยุวดี ชนะพล	
๘	นายวรเชษฐ์ สืบพันธุ์	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๖	วรเชษฐ์ สืบพันธุ์	
๙	นางวิไลย์ บุตรเลน	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๘	วิไลย์ บุตรเลน	

จำนวนผู้มาประชุม ๙ คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายตรีชนนท์ แสนอุบล	นายก อบต.คอนสวรรค์	ตรีชนนท์ แสนอุบล	
๒	นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	รองนายก อบต.คอนสวรรค์	บุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	
๓	นายวินลอง มุทาพร	เลขาฯนายก อบต.คอนสวรรค์	วินลอง มุทาพร	
๔	นายจารึก นันทราช	ปลัด อบต.คอนสวรรค์	จารึก นันทราช	
๕	นางสาวรุ่งตะวัน ตรีไตรศุล	รองปลัด อบต.คอนสวรรค์	รุ่งตะวัน ตรีไตรศุล	
๖	นายสุเมธ ชินพร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ ชินพร	
๗	นางสาวพัชรินทร์ จันทรมบัติ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	พัชรินทร์ จันทรมบัติ	
๘	นายอาคม ฐระนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อาคม ฐระนนท์	
๙	นางสาวภากร พิมพ์สุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ภากร พิมพ์สุวรรณ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายมนตรี แสนขวา ชี้แจงเรื่องในที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกเพื่อกำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญประจำปี และ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย นั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗)
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามเอกสารที่ได้ส่งพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้แจ้ง หากไม่มีขอตรึรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คุณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นายจารึก นันทราช ปลัด อบต. คอนสวรรค์	๕.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ช. ห้าดาว วี สอร์ท บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	มีท่านใดมีข้อซักถาม ในข้อ ๕.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สาย ช. ห้าดาว วี สอร์ท)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง

	ละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ครบหากไม่มีกระผมขอมติ ครับ
นายเพลิน แก้วขมภู สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	อยากเรียนถามท่านคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าถนนเส้นนี้มีผู้ใช้ สัญจรมากน้อยแค่ไหนและสามารถทะลุผ่านไปยังถนนเส้นไหนได้บ้างเป็นทาง ตันหรือไม่เพราะส่วนตัวผมเองไม่เคยเข้าไปในถนนเส้นนี้จึงไม่ทราบ รายละเอียดมากนักจึงขอสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ ที่สอบถามข้อสงสัยแทนเพื่อนสมาชิก ทุกท่านครับเชิญท่านนายกตอบข้อซักถามครับ
นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายก อบต.คอนสวรรค์	ขอบคุณท่านประธานสภา และ ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ถนน เส้นนี้มีผู้สัญจร เป็นจำนวนมากซึ่งเส้นนี้มีการนำเสนอและได้รับคำร้องจากชาวบ้านเป็น จำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนกระผมจึงเห็นว่าถนนเส้นนี้ในอนาคต จะต้องมีการสัญจรเพิ่มมากขึ้นด้วย
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านนายกที่เห็นความสำคัญในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ชาวบ้านท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยอีกหรือไม่ครบหากไม่มีกระผมขอมติ ครับ
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติเห็นชอบให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง (สาย ช. ห้าดาว ธีรสาร)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง
นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์	๕.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ่อแก้ว ธีรสาร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๘ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	มีท่านใดมีข้อซักถาม ในข้อ ๕.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ่อแก้ว ธีรสาร บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ ๘ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่มีกระผมขอมติครับ
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง
นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์	๕.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕

	<p>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ใกล้เคียงข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)</p>
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ</p>	<p>มีท่านใดมีข้อซักถาม ในข้อ ๕.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวารินนิवास จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ใกล้เคียงข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐๐๐๐ บาทหากไม่มีกระผมขอมติครับ</p>
<p>ที่ประชุมสภาฯ</p>	<p>มีมติเห็นชอบให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวารินนิवास จังหวัด สกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ใกล้เคียงข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง</p>
<p>นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์</p>	<p>๕.๑.๔ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ก็คือสืบเนื่องจากตามที่ท่านสมาชิกได้รับทราบมาว่าปัจจุบันปัญหาขยะในตำบลคอนสวรรค์ เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งจากการประชุมประชาคมครั้งที่ผ่านมานั้นเพื่อหาพื้นที่ในการก่อสร้างเตาเผาขยะปรากฏว่าในที่ประชาคมประชาชนไม่ให้ความเห็นชอบให้ อบต.คอนสวรรค์ดำเนินการโดยครั้งนี้เจ้าของที่ดินเดิมที่เป็นเจ้าของบ่อขยะก็ได้แจ้งให้ท่านนายกและคณะผู้บริหารตลอดจนท่านประธานสภาได้รับทราบว่าเจ้าของบ่อจะขอปิดบ่อขยะภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเราเหลือเวลาอีกไม่มากเนื่องจากเจ้าของบ่อต้องการใช้พื้นที่โดยเจ้าของบ่อได้ให้ความอนุเคราะห์มาโดยตลอดซึ่งขยะที่นำมาทิ้งเป็นขยะจากโรงพยาบาลและโลตัสโดยเจ้าของพื้นที่ที่มีความประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวโดยได้แจ้งให้เรารับล่วงหน้าก่อน ๔ - ๕ เดือนแล้วครับซึ่งท่านนายกและคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในอนาคตโดยอันดับแรกเราได้มีการหาที่เพื่อจัดสร้างเตาเผาแต่ไม่ผ่านมติประชาคมหมู่บ้านจึงได้เร่งหาวิธีใหม่โดยต้องจัดหาที่ทิ้งโดยท่านนายกได้ประสานไปยังกับท่านนายกเทศบาลพังโคนว่าขอทราบรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติในการขอทิ้งขยะกับเทศบาลพังโคนได้อย่างไรโดยเทศบาลพังโคนก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการทิ้งขยะท่านนายกจึงประสานกับผมและประสานไปยังเทศบาลพังโคนอีกครั้งแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายคิดเป็นตันละ ๕๐๐ บาทโดยการจ่ายจะคิดเดือนละหนึ่งครั้งจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งตอนนี้เราตัดปัญหาตรงที่ทิ้งไปได้แล้วแต่จะติดปัญหาในการขนย้ายขยะที่จะนำไปทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลพังโคนซึ่งผมเองจึงเสนอต่อท่านนายกว่าเราสามารถนำเงินสะสมมาจัดหาซื้อรถเพื่อขนย้ายจากเราไปทิ้งที่เทศบาลพังโคนแต่หากเราไม่สามารถจัดซื้อรถขยะได้ทันทางเทศบาลพังโคนยินดีที่จะให้ อบต.คอนสวรรค์ยืมรถในการขนย้ายขยะได้ก่อนแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่าย</p>

ค่าน้ำมันค่าคนขับ ซึ่งตอนนี้เราต้องทำเรื่องประสานไปยังโรงพยาบาลและ
โลตัสโดยหลังจากที่เสนอต่อท่านนายกแล้วท่านนายกมีความเห็นด้วยเพราะ
ปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและปัญหาเร่งด่วนที่เราเจอคือต้อง
ดำเนินการจัดหาซื้อรถขยะให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับปัญหาขยะท่านนายกจึงได้
ทำสัญญาร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคน หากทำสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดซื้อรถขยะทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วที่สุด
ฉะนั้น ถ้าเรดำเนินการในการขอมติเพื่อจัดซื้อรถขยะตอนนี้จะลดปัญหาใน
เรื่องของขยะลงได้ประกอบกับอีก ๓ โครงการ นำเรียนสภาเพื่อพิจารณาเรื่อง
ของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่ง ให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดกับ
ประชาชนในเขตตำบลคอนสวรรค์ และ นี้คือที่มีที่ไปในการขอพิจารณา
เห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ครับ

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีข้อซักถาม สงสัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นะ
ครับหรืออยากเสนอแนะในข้อ๕.๑.๔ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖
ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทหากไม่มี
กระผมขอมติครับ

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

นายจารึก นันทราช
ปลัด อบต.คอนสวรรค์

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ความสามารถ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ
ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๗

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จารึก นันทราช ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายจารึก นันทราช)
เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ตรวจถูกต้องแล้ว

เฟลิน แก้วชมภู
(นายเฟลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เมธาวัฒน์ แก่นท้าว
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วิไลย์ บุตรเลน
(นางวิไลย์ บุตรเลน) สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มนตรี แสนขวา
(นายมนตรี แสนขวา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ภาพประกอบค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

